



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2566

เรื่อง

1. แอปฯ'บอกต่อ'บริการก.เกษตรฯ
2. สะดุดปัญหาสิ่งแวดล้อม-การศึกษา
3. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ช่วยเกษตรกร 1.3 แสนราย
4. สกู๊ปหน้า 1: เอลนีโญแผลงฤทธิ์แรง ภัยแล้งน่าห่วงกว่าน้ำท่วม
5. ราคาไข่ไก่ขึ้น-ลงตามกลไกตลาดและปัจจัยที่เข้ามากระทบ
6. สนค.ชี้ความเหลื่อมล้ำกีดทับเศรษฐกิจโตช้า
7. อาเซียนถกความมั่นคงด้านอาหาร
8. คอลัมน์: SMEs ยุทธวิธีเศรษฐกิจใหม่: ไทยมีโอกาสดูแลตลาดไอศกรีม ตลาด...
9. ระนองจัดใหญ่มหกรรมสินค้าเพื่อนบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ
10. 'คลองเขื่อน-บางกอบัว' วิถีชุมชนแห่งฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
11. เกษตรกร อ.นาโยง เปิดสวนทุเรียนภูเขาไฟ ปลอดภัยสารพิษ

สื่อ

- ข่าวสด
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
มติชน
ไทยโพสต์
มติชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า

แอปฯ'บอกต่อ'บริการก.เกษตรฯ

ทำเนียบรัฐบาล - เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน "บอกต่อ" เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยให้บริการด้วยชุดเมนูหลักต่างๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 บริการ

นายอนุชากล่าวว่า ขอชื่นชมชวนเกษตรกรและผู้สนใจ คาวนโหลดแอปพลิเคชัน "บอกต่อ" ผ่านระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส หรือใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพื่อการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น รับปัจจัยการผลิตฟรี สารเร่งซูเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หนุ้าแฝก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารควบคุมแมลงศัตรูพืช วัสดุการเกษตร รวมทั้งด้านกองทุน การติดต่อขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำ ทั้งกองทุน FTA กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การขอรับบริการ เช่น การตรวจรับรอง GAP อินทรีย์ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ตรวจรับรองมาตรฐานหมอนใหม่ บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ การให้บริการรับจดทะเบียน การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ให้บริการผสมเทียม การตรวจสอบรายชื่อในเขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ให้คำแนะนำประชาชน การให้บริการฝนหลวง งานวิจัยต่างๆ รวมถึงบริการคำแนะนำ ร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นต้น การช่วยเหลือ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคเอสเอฟในสุกร มาตรการและนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ มาตรการช่วยเหลือด้านการผลิต การประกันรายได้ ภัยพิบัติเกษตรกร

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นข้อมูลราคารายสัปดาห์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงมีข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศให้เกษตรกรได้ใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกสศก. มุ่งหวังให้แอปฯ บอกต่อ เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยผู้ใช้แอปฯ กดแชร์เพื่อบอกต่อไปยังคนอื่นๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่ง สศก. ได้พัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชันบอกต่อ ให้ใช้งานง่าย ผ่านทางสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต หรือพีซีคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับการใช้งานในระยะแรกแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรงควบคู่ไปด้วย เนื่องจากบางเมนูข้อมูลการให้บริการอาจสิ้นสุดหรือใกล้หมดแล้ว เช่น การขอรับปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุด้านการเกษตรต่างๆ โดยเกษตรกรและผู้สนใจ คาวนโหลดแอปฯ รวมถึงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ที่ <https://bohktoh.oae.go.th> ซึ่งหากมีปัญหาด้านระบบการใช้งาน แอปฯ สอบถามได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร.0-2561-2870 หรือ prcai@oae.go.th

● สศก.เปิดดัชนีความผาสุก ● พบเกษตรกรอยู่ในระดับดี

สะดุดปัญหาสิ่งแวดล้อม-การศึกษา

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน


เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยถึงผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรไทย เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ในปี 2565 มีค่าอยู่ที่ระดับ 80.46 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 81.10 และเมื่อพิจารณาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค ในปี 2565 พบว่า ทุกภาคมีการพัฒนาอยู่ในระดับดี โดยภาคกลางมีค่าดัชนีมากที่สุด 81.82 รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 81.57 ภาคเหนือ 80.96 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80.08

โดยดัชนีด้านสุขอนามัย ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 99.85 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 98.77 ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ครัวเรือนเกษตรกรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดัชนีด้านสังคม ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 91.06 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 92.64 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ครัวเรือนเกษตรกรเป็นครอบครัวขยายสมาชิกในครอบครัวมีการดูแลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว สร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

ดัชนีด้านเศรษฐกิจ ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 78.26 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ

77.31 โดยผลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานเกษตรกรพบว่า รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดจากนอกภาคเกษตรมากกว่ารายได้เงินสดทางการเกษตร 2.7 เท่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากเกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ รวมถึงผลผลิตมีราคาไม่แน่นอน

ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 62.67 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากปี 2565 มีพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรดิน 1.76 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 2.02 ล้านไร่ ขณะที่สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศลดลงเช่นกัน เนื่องจากภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนดัชนีด้านการศึกษา ปี 2565 ภาพรวมระดับประเทศมีค่าอยู่ที่ระดับ 50.39 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข ควรดำเนินการสนับสนุนให้สมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรของประเทศได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรรวมถึงการบริหารจัดการฟาร์มแปลงที่ดี.



ช่วยเกษตรกร 1.3 แสนราย

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) วันนี้กองทุน FTA ก้าวมาสู่วันที่ 20 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้วกว่า 34 โครงการ 13 ชนิดสินค้าสำคัญ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 130,000 ราย และยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

สก๊อป หน้า 1

เอลนีโญแปลงฤทธิ์แรง ภัยแล้งน่าห่วงกว่าน้ำท่วม

ประเทศไทย เข้าสู่ "ฤดูฝนอย่าง เป็นทางการตั้งแต่ มีต่อหน้า 5"




สก๊อป หน้า 1

เอลนีโญแปลงฤทธิ์แรง ภัยแล้งน่าห่วงกว่าน้ำท่วม

22 พ.ค.2566" นับตั้งแต่ลมพัดระดับผิวพื้นความสูง 3.5 กม.เปลี่ยนทิศ เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ "นำความชื้นทะเลอันดามันเข้าปกคลุม" แล้ว ลมชั้นบนความสูง 5 กม.ก็เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกส่งผลให้ฝนตกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยต่อเนื่อง

กระทั่งประมาณ "มิ.ย." ในช่วงครึ่งเดือนแรกลมมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ร้อยละ 40-60 "ยกเว้นภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน ร้อยละ 60-80" ตกปลาย มิ.ย.-ก.ค.ปริมาณการกระจายฝนจะลดลงเนื่องจาก เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงของอิทธิพลร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่าน สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

ลักษณะเป็นองค์ประกอบตามเกณฑ์ส่งสัญญาณ "สิ้นสุดของฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูน้ำหลาก" อันเป็นช่วงการเพาะปลูก และเตรียมจัดเก็บให้มีน้ำต้นทุนสำรองใช้อย่างเพียงพอไปจนกว่าจะถึงฤดูฝนปีถัดไป

มีผลต่อช่วงนี้ "ปริมาณน้ำและการกระจายฝนจะน้อยลง" อาจขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน "ประชาชน" จึงควรใช้น้ำเพื่อประโยชน์สูงสุด

แต่ด้วยปีนี้ "ล่าเอนโซ (ENSO)" ที่เคยอยู่ในช่วง "ลานีญา" อันบ่งบอกสภาพอากาศฝนชุกนั้นกลับมาเข้าสู่อยู่ "ค่ากลาง (neutral)" ตั้งแต่เดือน เม.ย.2566" ยิ่งไปกว่านั้นความน่าจะเป็นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์นั้น "ประเทศไทย กำลังก้าวสู่สภาวะเอลนีโญ" ที่สภาพอากาศฝนน้อยตั้งแต่เดือน มิ.ย.2566 จนถึงฤดูฝนปีหน้าด้วย

แต่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนี้ต้องรอนร่องมรสุมเลื่อนกลับมาพาดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลาย ก.ค.-ก.ย. "ภาคเหนือ และภาคอีสาน" จะเริ่มมีฝนตกชุกร้อยละ 60-80 กับมีฝนหนักบางแห่งแล้ว "พายุในฤดูฝน" ก็จะเคลื่อนเข้าประเทศไทยมีโอกาสสูงผ่านภาคอีสาน และภาคเหนือในช่วง ส.ค.หรือเดือน ก.ย.นี้

นั่นก็แปลว่า "ฝนรวมทั้งประเทศช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าปี 2565 และน้อยกว่าค่าปกติ 5%" นับเป็นสัญญาณขาดแคลนน้ำภัยแล้งและอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินี้ ว่าที่ ร.ต.ธนະสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่า ในช่วงฤดูฝนแรกนั้นทั่วประเทศมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่

ทำให้เป็นช่วงเสี่ยงเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากรวมถึง น้ำล้นตลิ่งในบางแห่งได้

แล้วนับตั้งแต่ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค.ก็เริ่มมีความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามตอนล่างเคลื่อนผ่านประเทศไทยทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางพื้นที่ "ตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานตอนล่าง) ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน" ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรมีน้ำพอเพาะปลูก

ปัญหาว่า "ปีนี้เข้าสู่โหมดเอลนีโญ" อันส่งผลให้มีฝนตกน้อย หรือไม่มีฝนตกเลยต่อเนื่องเช่นนี้ "พายุจะเกิดขึ้นไม่นานเกิน 2 ลูก" ทำให้ฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยร้อยละ 5 แล้วแม้ว่า "น้ำจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ" แต่ถ้าดูภาพถ่ายทางดาวเทียมจะพบว่า "ฝนก่อนช่วงตกกระจายตัวดี" เพราะการก่อตัวของเมฆฝนเกิดขึ้นหลายก้อนแล้ว 1 ก้อนมีรัศมีการกระจายฝนอยู่ที่ 2 ตารางกิโลเมตร

อีกทั้งช่วงระหว่างถัดไปยังปรากฏ "มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น" พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ฝนตกหนักบางแห่งมีผลต่อการเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่เล็กน้อย "ไม่น่ากังวล" ยกเว้นเรื่องน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อาจต้องระวังเป็นพิเศษ

จะนั่นลาคันว่าเดือน พ.ค. ก.ค. และ ค.ค. ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 178,189 และ 117 มิลลิเมตร ตามลำดับ ในส่วนเดือน มิ.ย. ปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10 (ค่าปกติ 158 มิลลิเมตร) แล้วเดือน ส.ค. และ ก.ย.ปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 237 และ 222 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

ใช้อุปโภคบริโภคตลอดปีได้ “ยกเว้นในปี 2567 เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเข้าสู่ปีที่ 2” ที่อาจส่งผลให้ปริมาณฝนตกน้อยลงจนทำให้สภาพน้ำในเขื่อนหรือน้ำใต้ดินลดน้อยเรื่อยๆ

กลายเป็นความเสี่ยงต้องเผชิญกับ “การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค” ต้องประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเชื่อว่า “กรมชลประทาน” น่าจะมีแผนรับมือทุกวัน ทั้งนี้ใช้อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

“ปีนี้น้ำท่วมไม่น่าเป็นห่วงมีโอกาสเกิดได้น้อยเพราะแม้ฝนจะตกหนักมีน้ำมากก็จะไหลลงชั้นใต้ดินที่รองรับได้ปริมาณมากพอสมควร แต่ประเด็นที่น่าเป็นกังวลคือภัยแล้ง ตอนนี้ประชาชนควรประหยัดการใช้น้ำให้ดี และหาแท็งก์น้ำหรือรองน้ำฝนใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลนเป็นแหล่งสำรองใช้ในครอบครัว” ว่าที่ ร.ต.ธนະสิทธิ์ ว่า

ความจริงตามหลัก “เอลนีโญรุนแรงมักเกิดขึ้น 2 ปี” แต่ช่วงหลังมานี้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจาก “สมดุลความร้อนของโลกเปลี่ยนไป” ไม่น่าทำนายมีการใช้ประโยชน์บนพื้นดินถูกสร้างเต็มไปด้วยดีกรีมบ้านช่องมากกว่าป่าไม้ธรรมชาติ แล้วยังมีการพัฒนาตู้ “ยุคอุตสาหกรรม” ปลดปล่อยเรือนกระจกเยอะแยะมากมาย

สิ่งนี้กลายเป็น “ก๊าซที่หุ้มชั้นบรรยากาศโลกดูดกลืนความร้อนไว้” ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนบางส่วนออกสู่ห้วงอวกาศภายนอก แล้วปลดปล่อยความร้อนกลับสู่พื้นผิวโลก ทำให้อุณหภูมิบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงจับพลัดจับผลูเป็นสาเหตุให้ “เอลนีโญ” สามารถเกิดขึ้นยาวนานกว่าอดีต 3-5 ปีได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังส่งผลให้ “สภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติ” เป็นความร้อนต่อเนื่องมาจาก “ฤดูร้อน” ทำให้สภาพอากาศร้อนสูงสุดเท่าที่เก็บสถิติมารอบ 30 ปีด้วยซ้ำ “อันเป็นลักษณะร้อนผ่าว” ความร้อนแบบนี้มักเกิดกระแสอากาศยกขึ้นชั้นบรรยากาศรวดเร็ว “เกิดพายุฝนรุนแรง” อย่างกรณีเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำพื้นที่ จ.พิจิตร

จนหลังคาโรงเรียนโรงเรียนพังลงมาทับนักเรียนขณะหลบฝนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก “สิ่งล้วนมีสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” เป็นผลพวงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น

ย้อนกลับมากลุ่มฝน “พื้นที่ภาคใต้” เท่าที่สำรวจปรากฏพบว่าร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมเช่นกัน “ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณน้ำมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออก” สามารถสังเกตได้จากพื้นที่ตั้งแต่ จ.ระนอง

พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล เริ่มมีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุด

เพราะด้วย “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. “ประเทศไทย” ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของมรสุมนี้ “เป็นลมความชุ่มชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดีย” พัดผ่านเข้าพื้นที่ภาคใต้บริเวณอ่าวไทยเคลื่อนไปสู่ภาคตะวันออก ภาคกลางแล้วสามารถพัดไปยังภาคเหนือ และภาคอีสานได้ด้วย ทำให้ลักษณะของฝนมักตกช่วงบ่าย-ค่ำ

ต่อมาจนกระทั่ง “กลางเดือน ต.ค.” ปริมาณ และการกระจายของฝนจะลดลง “เริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า” เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคอีสานและภาคเหนือตอนบน ทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน

จึงนำมาซึ่ง “การเข้าสู่ฤดูหนาว” แม้จะเป็นปีแห่งเอลนีโญก็ตามแต่สภาพอากาศยังมีโอกาสหนาวเย็นต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสต่อเนื่องหลายวันได้เช่นกัน “โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน” อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

นี่เป็นการอัปเดตประเมินแนวโน้ม “สถานการณ์ฤดูฝน 2566” ที่ยังมีประเด็นน่ากังวลจาก “อิทธิพลเอลนีโญ” ส่งผลให้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5-10 “ประชาชน และทุกภาคส่วน” คงต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างนี้ด้วย.

“ปีนี้ น้ำท่วมไม่น่าเป็นห่วงมีโอกาสเกิดได้น้อย เพราะแม้ฝนจะตกหนักมีน้ำมากก็จะไหลลงชั้นใต้ดินที่รองรับได้ปริมาณมากพอสมควร แต่ประเด็นที่น่าเป็นกังวลคือภัยแล้งตอนนี้ประชาชนควรประหยัดการใช้น้ำให้ดี และหาแท็งก์น้ำหรือรองน้ำฝนใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลนเป็นแหล่งสำรองใช้ในครอบครัว”
ว่าที่ ร.ต.ธนະสิทธิ์ ว่า

ราคาไข่ไก่ขึ้น-ลงตามกลไกตลาด และปัจจัยที่เข้ามากระทบ



ราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นการปรับของราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เป็นที่สนใจในขณะนี้ สาเหตุจากไข่ไก่เป็นโปรตีนชั้นพื้นฐานหลักของประกอบอาหารเกือบทุกครัวเรือน การปรับราคาขึ้น-ลงของไข่ไก่ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของแต่ละครัวเรือน จากสถิติสองทศวรรษที่ผ่านมาระดับราคาไข่ไก่ลดหน้าฟาร์มอยู่ระหว่างช่วงราคา 2.20-3.50 บาทต่อฟองมาโดยตลอด เพิ่งจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงพฤษภาคม 2566 นี้ ตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่ลดหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ 3.80 บาท มีผลวันที่ 15 พ.ค.2566

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาไข่ไก่มีหลายปัจจัยหลากหลาย ตามกลไกการทำงานของห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่เป็นสิ่งมีชีวิตอย่าง “ไก่ไข่” ที่ค่อนข้างอ่อนไหวสูง ปัจจัยกระทบเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อขนาดและปริมาณของไข่ไก่ตลอดจนส่งผลกระทบต่อราคาและรายได้ของเกษตรกรตามมา

กลไกตลาด หรืออุปสงค์-อุปทาน หมายถึงความสมดุลระหว่างปริมาณสินค้ากับความต้องการสินค้านั้น ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ผลิตได้ในปริมาณมากกว่าความต้องการบริโภคสินค้านั้นจะมีราคาลดลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ขณะที่สินค้าใดมีปริมาณผลผลิตน้อยกว่าความต้องการบริโภคเกิดภาวะขาดแคลนส่งผลกระทบต่อปรับตัวของราคาสูงขึ้น

เมื่อพิจารณาจากกลไกตลาดของไข่ไก่จะเห็นได้ว่าการปรับตัวของ

ราคาไข่ไก่ขึ้นกับหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด กรณีเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น ฤดูกาล ต้นทุนการขนส่ง ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าที่มีราคาสูง ส่วนกรณีผู้บริโภค ราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ กลไกการตลาดเป็นวงจรหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและราคาที่ต้องทำความเข้าใจและลดการสูญเสียโอกาสของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดสินค้าเกษตร การเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตตามต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลผลิตนั้น เข้าสู่กลไกการตลาดอย่างแท้จริงจะเป็นโอกาสที่ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคได้เรียนรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากผลผลิตตามกลไกตลาด จะส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนและราคาปรับสูงขึ้นเกินราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด

ปัจจัยที่กระทบต่อราคาไข่ไก่ตามที่กล่าวมามีหลายปัจจัย เช่น เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากที่สุดในช่วงนี้ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ที่มีราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นตัวแปรสำคัญ เนื่องจากวัตถุดิบอาหารไก่ไข่นำเข้ามาจากประเทศยูเครนที่กำลังมีภัยสงครามต่อเนื่องมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 ประเทศยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกธัญพืชแหล่งใหญ่ของโลกส่งผลให้ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และธัญพืช

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ - กระแสทรรศน์

วันที่: เสาร์ 24 มิถุนายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16540

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 80.83 Ad Value: 88,913

PRValue (x3): 266,739

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ราคาใช้ไก่ขึ้น-ลงตามกลไกตลาดและปัจจัยที่เข้ามากระทบ

ที่เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ในตลาดโลกขาดแคลนเนื่องจากปริมาณการผลิตและอุปสรรคจากการขนส่งทำให้ราคาวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหลักของเกษตรกรภาคปศุสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและโลกทำให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นทันที

อากาศที่แปรปรวน เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตไข่ไก่ ฤดูร้อนที่ยาวนานและร้อนมากกว่าทุกปีและฤดูฝนที่มาช้ากว่าทุกปีทำให้แม่ไก่มีภาวะเครียดออกซิเจนขนาดเล็กและปริมาณลดลงเป็นการซ้ำเติมเกษตรกร ดังที่รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รายงานว่าปริมาณไข่ไก่ขนาดเล็กในท้องตลาดมีเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 50% ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ขนาดใหญ่ลดลงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้คาดได้ว่าปริมาณไข่ไก่และไข่ไก่ทุกขนาดจะกลับเข้าสู่ตลาดเหมือนภาวะปกติเมื่ออากาศร้อนจัดผ่านไป

ขณะเดียวกันปัจจัยเรื่องเทศกาลก็มีผลกระทบต่อความต้องการและราคาไข่ไก่เช่นกัน อาทิ เทศกาลกินเจ เทศกาลสงกรานต์ การเปิด-ปิดภาคการศึกษาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของไข่ไก่ เช่น ความต้องการไข่ไก่ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน มีปริมาณสูง ปัจจัยหนึ่งมาจากการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนประกอบกับปริมาณการผลิตไข่ไก่ได้ในปริมาณน้อยเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สำหรับการส่งออกไข่ไก่ หรือปลดแม่ไก่ยืนกรง มักจะเกิดขึ้น

เมื่อมีภาวะไข่ไก่ล้นตลาดเพื่อรักษาสถิตของกลไกตลาดของไข่ไก่ให้มีเสถียรภาพราคา ดังเช่นช่วงมีนาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกไข่ไก่ไปได้หวั่น 5-8 ล้านฟอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกในจำนวนที่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดของประเทศ

สรุปได้ว่าการปรับราคาไข่ไก่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอาหารโปรตีน ปัจจัยที่เข้ามากระทบกับปริมาณและราคาไข่ไก่ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต เศรษฐกิจ ฤดูกาล และเทศกาล โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดด้วยตัวเอง จะเห็นได้ว่าการปรับราคาของไข่ไก่ตามกลไกตลาดจะส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในที่สุด

ผศ.ดร.วริพัทธ์ เจียมปัญญารัช

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา - ปศุศาสตร์นิวส์, วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 [Online], "20 ปี ราคาไข่ไก่แทบไม่เปลี่ยนแปลง"

ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 [Online], "ไข่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นราคา 3.80 บาทต่อฟอง ตั้งแต่ 15 พ.ค.2566"

กรุงเทพธุรกิจ, วันที่ 13 มิถุนายน 2566 [Online], "ไข่ไก่แพง! พาณิชย์ ยันยังดูแลได้"

ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 14 มีนาคม 2566 [Online], "ชาวส่งออกไข่ไก่สดไปได้วันนัดแรก มี.ค.2566"

สนค.ชี้ความเหลื่อมล้ำกดทับเศรษฐกิจโตช้า

ไทยโพสต์ • กระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยพบยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ มองเป็นประเด็นความท้าทายของประเทศ เน้นรัฐ เอกชน และภาคประชาชนควรร่วมมือกัน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยพบว่า ความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นประเด็นท้าทายของประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ปรับเพิ่มจาก 7.7 ล้านล้านบาท

ในปี 2551 เป็น 10.2 ล้านล้านบาท ในปี 2563

ทั้งนี้ หากพิจารณาสถานะความเหลื่อมล้ำของไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนของคนจนลดลงจาก 65% ในปี 2531 เหลือเพียง 6.3% ในปี 2564 แต่หากมองเฉพาะช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2564) พบว่า สัดส่วนคนจนไม่ได้ลดลงมากนัก แต่กลับคงตัวอยู่ที่ระดับ 6-8% โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตร ซึ่งครัวเรือนที่มีรายได้หลักจากเกษตรกรรมจำนวนกว่า 11% ยังอยู่ใต้เส้นความยากจน

นายพูนพงษ์ชี้กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำของประเทศ

พบว่า มีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ปี 2562-2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงวัยเฉลี่ยต่อประชากรทั้งประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับ 17.2% เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของโควิด-19 ปัจจุบันไทย

ยังอยู่ในเส้นทางฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 และเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ที่แม้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง

“จากประเด็นความท้าทายข้างต้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว โดย สนค.ดำเนินโครงการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ปี 2566 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายพูนพงษ์กล่าว.

อาเซียนถกความมั่นคงด้านอาหาร

●ผวา 'เอลนีโญ' ผลผลิตตึงราคาพุ่ง

●คต.ร่วมเอกชนโรดโชว์ฟื้นฟูส่งออก

นายณรงค์ หูลงศ์พัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังติดตามสถานการณ์ผลผลิตและความต้องการสินค้าธัญพืช เนื่องจากวิตกเรื่องผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณซบเซา ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน เพิ่มสัดส่วนพึ่งพาในประเทศแทนการนำเข้ามากขึ้น และผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็ตื่นตัวในเรื่องเอลนีโญอาจมีผลต่อผลผลิตน้อยและราคาซื้อขายเพิ่มรวดเร็ว ทำให้อาเซียนเพิ่มการหารือประเด็นความมั่นคงด้านอาหารในเวทีต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลกในปี 2566 ยังคงเป้า 8 ล้านตัน โดย 5 เดือนแรก ส่งออกแล้ว 3.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 26% มีมูลค่ารวม 6.4 หมื่นล้านบาท

"ธัญพืชหลายชนิดเริ่มเห็นผลผลิตออกสู่ตลาดโลกลดลง อาทิ มันสำปะหลัง อ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาลทราย ราคาส่งออกจึงแพงกว่าราคาจำหน่ายในประเทศแล้ว รวมถึงข้าวเปลือก หลายประเทศกำลังผลิตน้อยลงและลดการส่งออกด้วย แม้ความต้องการเท่าเดิม

แต่ผลผลิตน้อยก็มีผลต่อราคาสูงขึ้นโดยธรรมชาติ แต่สำหรับไทยดูจากคาดการณ์ผลผลิตพืชสำคัญ ทั้งข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ยังเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และบางส่วนเพิ่มส่งออกได้ด้วย เช่น ส่งออกข้าวปี 2566 นี้ เชื่อว่าจะเกิน 8 ล้านตัน ดูจากหลายประเทศที่เดิมซื้อข้าวไทยอยู่แล้ว หรือประเทศที่เคยซื้อข้าวไทยแต่หันไปซื้อคู่แข่งอย่างเวียดนาม ก็ติดต่อขอซื้อข้าวไทยเพื่อไปเป็นสต็อกเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร เช่น อิรัก อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐ แอฟริกา หรือฟิลิปปินส์ หลายปีซื้อจากเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ แต่ปีนี้เวียดนามเริ่มลดปริมาณส่งออก" นายณรงค์กล่าว

นายณรงค์กล่าวต่อว่า จากการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น กรมจึงร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเจรจาและจัดงานแสดงสินค้า เพื่อขยายตลาดข้าวและมันปะหลังของไทย

โดยต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับฮ่องกงนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 1.70-1.88 แสนตัน ส่วนนี้ 70-80 เป็นข้าวหอมมะลิไทย ซึ่ง 4 เดือนแรก 2566 ฮ่องกงนำเข้าจากไทยกว่า

5 หมื่นตัน ลดลง 12% ในส่วนของจีน ได้หารือกับองค์การบริหารจัดการการกระจายเมล็ดพันธุ์ของจีน (SAMR) เพิ่มความเข้มงวดตรวจและจับการแอบอ้างหรือปลอมตราสินค้าข้าวไทย ซึ่งปีก่อนเจอถึง 500 ราย สะท้อนความต้องการข้าวและสินค้าไทยในจีนสูง รวมทั้งได้หารือสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (CCPIT) จะร่วมมือดูแลตามกฎระเบียบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ไทยถูกดำเนินมาตรการทางการค้าจากต่างประเทศ โดยจากการพูดคุยสมาคมนำเข้าข้าวของจีน พบว่าจีนนำเข้าข้าวจากทุกประเทศลดลง เพราะได้เพิ่มผลผลิตภายในประเทศมากขึ้น แต่ที่พบว่าข้าวไทยยังเป็นที่ยอมรับ เพียงแต่จะต้องเพิ่มการตลาดมากขึ้น ซึ่งแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปจีน 6-7 แสนตัน ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิไทย โดย 4 เดือนแรก 2566 ไทยส่งออกข้าวไปจีนได้ 1.3 แสนตัน ลดลง 46%

"กรมมีกำหนดจะจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบปะหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของคู่ค้าที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคม และมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของการส่งออกข้าวไทย ที่ยังสามารถรักษาและฟื้นการเป็นตลาดที่ข้าวไทยจะได้ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ซึ่งหลายประเทศไทยเคยเป็นและเสียตลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราต้องการฟื้นการเป็นผู้นำอีกครั้ง" นายณรงค์กล่าว

SMEs ยุทธวิธี เศรษฐกิจใหม่

ไทยมีโอกาสจากตลาดไอศกรีม ตลาดอินเดียมีข้อมูลที่น่าสนใจ

โอกาสไทยในตลาดต่างประเทศมีข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งวันนี้คอลัมน์นี้มีข้อมูลมาให้พิจารณา โดยเป็น "โอกาสไอศกรีมไทยในตลาดอินเดีย" ที่ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลผ่านเพจ "ช่องทางการค้า Think Trade Think DITP" ซึ่งเผยแพร่อยู่ในแพลตฟอร์ม Blockdit ทั้งนี้ ข้อมูลที่ทาง สกต. ณ เมืองมุมไบ ให้อีกนั้น ระบุว่า นมและผลิตภัณฑ์จากนมในอินเดียยังเป็นสินค้าที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มสินค้าที่มีส่วนกำหนดระดับเงินเฟ้อในอินเดีย ซึ่งอินเดียถือเป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา โดยอินเดียผลิตนมได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านตันต่อปี หรือ 1 ใน 4 ของผลผลิตทั่วโลก

ทำให้คนอินเดียจึงมีนมสดไว้บริโภคถึง 394 มิลลิเมตรต่อคนต่อวัน แต่อย่างไรก็ตาม ชาวอินเดียจะบริโภคนมเพียงวันละ 240 มิลลิเมตรเท่านั้น ทำให้นมที่เหลือจึงนำไปผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อปั่นตลาดในประเทศและส่งออกอย่างไรก็ดี ไร่ข้าวและข้าวโพดที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ก็มีราคาสูงขึ้นจนส่งผลให้โคและกระบือในอินเดียให้ปริมาณนมลดลง ประกอบกับมีการระบาดของโรคอหิวาต์เทียม ทำให้การรวบรวมนมจากเกษตรกรรายย่อยทำได้ยากขึ้น จนส่งผลให้ราคามขยับตัวสูงขึ้น โดยปัจจุบันนมสดในอินเดียมีราคาอยู่ที่ลิตรละ 0.7 ดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าราคาจะทรงตัวสูงต่อไปจนถึงปลายปีนี้ เนื่องจากช่วงฤดูร้อนคนอินเดียมักบริโภคโยเกิร์ตและไอศกรีมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้นมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเทศกาลงานประเพณีของชาวฮินดู ที่ต้องการใช้นมไปใช้เพื่อบูชาและทำขนมหวาน ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นสูงไปอีก ซึ่งไทยน่าจะมองหาโอกาสตลาดในอินเดียได้จากจังหวะนี้



ทั้งนี้ สกต. ณ เมืองมุมไบ ยังให้ข้อคิดเห็นเรื่องนี้ว่า โอกาสของผู้ส่งออกไทยยังคงมีในส่วนของผลิตภัณฑ์จากนม ที่ไทยเองก็มีการส่งออกไปยังอินเดียอยู่แล้ว ได้แก่ เวียโปรตีน และไอศกรีม โดยเฉพาะกับไอศกรีม นั้น ไทยถือว่าครองตลาดเป็นอันดับ 1 มาตลอดหลายปี ที่สำคัญศักยภาพผู้ประกอบการไทยยังสามารถเพิ่มเติมความหลากหลายในตลาดอินเดียได้อีกมาก เช่น อาจจะทำผลไม้ นมเปรี้ยว ถั่วต่าง ๆ เครื่องเทศ ขนมไทย อาทิ

ลอดช่อง ซาหริ่ม ถั่วดำ เข้าไปผสมผสานในไอศกรีมตลอดจนโอกาสจากการทำตลาดร้านไอศกรีมเฟรนไชส์ เนื่องจากผู้นำเข้าอินเดียสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีภายใต้ความตกลง FTA อาเซียน-อินเดียได้ด้วย...นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับเอสเอ็มอีไทย ที่นำศึกษา-นำพิจารณาแสวงหาโอกาสจากตลาดอินเดียนี้

ศิริโรจน์ ศิริเทพย์
siriroots@dailynews.co.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.smebank.co.th

ระนองจัดใหญ่มหกรรมสินค้าเพื่อนบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาและทะเลอันดามัน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ประมง เกษตรกรรม และการค้าเป็นหลัก ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เตรียมจัดงาน “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย-เพื่อนบ้าน และเจรจาธุรกิจ: Ranong Trade Fair and Matching 2023”

นายราชัน มีน้อย รองผวจ.ระนอง พร้อมด้วย น.ส.อลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดระนอง นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง

ภายในงานแสดงข่ามีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งจากไทยและเมียนมาร่วมงาน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นของดี จ.ระนอง

ภายในงาน นางพวงผกา เชาววิไล วัฒนธรรมจังหวัดระนอง และ นายธนกร บริสุทธานุณี นายก อบจ.ระนอง ร่วมเยี่ยมชมสินค้าที่จัดแสดงภายในงานแสดงข่าด้วย



นางพวงผกา เชาววิไล วัฒนธรรมจังหวัดระนอง เยี่ยมชมสินค้าที่นำมาโชว์ภายในงานแสดงข่า ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ชุมชนสู่อาเซียน.

นายราชัน มีน้อย รองผวจ.ระนองกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้นำเข้า-ส่งออก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวของจ.ระนอง งานจัดมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-6 ก.ค.2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง อ.เมืองระนอง ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน

น.ส.อลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ชุมชนเพิ่มสู่ทางการค้า การลงทุนในกลุ่ม BIMSTEC และอาเซียน

รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการบริการ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล เพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่าย



น.ส.อลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดระนอง มอบของที่ระลึกให้นายราชัน มีน้อย รองผวจ.ระนอง.



นายราชัน มีน้อย รอง ผวจ.ระนอง น.ส.อลวง ศรีหิรัญ พาณิชยจังหวัดระนอง และ นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าและช่างจัดงาน "มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย-เพื่อนบ้านและเจรจาธุรกิจ Ranong Trade Fair and Matching 2023" ที่หน้าเทศบาลเมืองระนอง อ.เมืองระนอง 28 มิ.ย.-6 ก.ค.

สินค้าเด่นจากทุกภาคทั่วประเทศ อาทิ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป ผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัด และสินค้าจากประเทศเมียนมา รวมกว่า 15 ร้านค้า นอกจากนี้ มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี



นายธนกร บริสุทธิ์ญาณี นายก อบจ.ระนอง เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าในงานแสดงข่าว "มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย-เพื่อนบ้าน และเจรจาธุรกิจ Ranong Trade Fair and Matching 2023".

พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมช้อปปิ้งลุ้นโชคลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเด่น

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ จ.ระนอง และจังหวัดใกล้เคียงกับผู้ประกอบการต่างชาติ



นายราชัน มีน้อย
รอง ผวจ.ระนอง

กว่า 20 ราย จับคู่ธุรกิจมากกว่า 20 คู่ค้า จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้สู่ชุมชน

งานนี้นับเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกงาน หากใครพลาดไปชมไปช้อป แล้วจะเสียดาย!

สาโรจน์ กษาเศรษฐ์ รายงาน



สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ศรีนครเขื่อนขันธ์

'คลองเขื่อน-บางกอบัว'

วิถีชุมชนแห่งชะเงว่เซ่งเทรา-สมุทรปราการ

หลบ หลีกความวุ่นวายในเมือง ชุมชนคลองเขื่อน ห้องเรียนสีเขียวที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ด้านเกษตรกับชุมชน และย่างก้าวไปบนผืนดินที่พืชผลนานาพันธุ์เจริญงอกงาม ณ "ชุมชนคลองเขื่อน" หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน จ.ฉะเชิงเทรา

คำว่า "คลองเขื่อน" ถูกปรับมาจากคำว่า "คลองเขิน" ตามลักษณะคลองแห่งหนึ่งในชุมชนที่ต้นเขิน ภายหลังได้ถูกเปลี่ยนเป็นคลองเขื่อนเพื่อความไพเราะ ชุมชนนี้แยกตัวออกมาจากอำเภอบางคล้า และถูกยกฐานะให้เป็นอำเภอเมื่อปี 2550 มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการปลูกมะม่วงรสชาติดีอันคับคั่ง ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน GI ส่งออก



สวนสวนอุทยานพระพิฆเนศ

ไปยังนานาประเทศ ทั้งญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ฯลฯ มีแม่น้ำบางปะกงและคลองเล็ก ๆ หลายสายเป็นชุมทรัพย์ทางอาหารของพืชพรรณในชุมชน

เดิมทีชาวบ้านจะทำนา ปลูกบ้านอยู่ตามชายน้ำ มีการทำประมงกัน ต่อมาเริ่มทำสวนผลไม้ตามชาวจีนที่อพยพมาแถบนี้ แต่เกิดน้ำท่วมหลายครั้ง ทำให้น้ำข้าวกับสวนเสียหาย เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกงู้งบ่อปลา และทำไร่สวนเกษตรผสมผสานเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่จนถึงปัจจุบัน

ไม่เพียงเท่านั้นยังจับมือกันพัฒนาบ้านให้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ด้วยการพานั่งรถอีแต๋นรอบชุมชน รับลมธรรมชาติสุดกลิ่นอายบ้านทุ่งตามเส้นทางที่แวดล้อมไปด้วยสวนเขียวจี กำแพงดินกุนที่ออกดอก

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/โลกหลากหลาย

วันที่: เสาร์ 24 มิถุนายน 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26917

Col.Inch: 235.88 Ad Value: 424,584

หัวข้อข่าว: 'คลองเขื่อน-บางกอบัว' วิถีชุมชนแห่งตะขิงตรา-สมุทรปราการ

หน้า: 11(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,273,752

คลิป: สีสี่



เหลืองอร่าม และทิวทัศน์งามตาของนาผืนกว้างพร้อมกับवेशม
วิถีชีวิตของชาวคลองเขื่อน เก็บเกี่ยวความรู้และพุดคุยกับชุมชน
เกษตรกรท่ามกลางสวนพืชผักผลไม้ ผ่านฐานเรียนรู้ทั้งการ
ปลูกผักสวนครัว สวนมะม่วง สวนเกษตรผสมผสาน ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน หรือจะบุกตะลุยสวนมะพร้าวน้ำหอม สอบถนอมเพิ่มเติมที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน โทร. 0-3850-9137

มาแถวคลองเขื่อน ถ้ามีเวลาชวนไปवेशมนกขมิ้นที่
"สวนปาล์มฟาร์มโนก" แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
และอนุรักษ์นกแก้ว ที่มีการรวบรวมสายพันธุ์
นกแก้วไว้มากที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศ
สวนปาล์มหลากหลายสายพันธุ์ที่ตกแต่ง
ไว้อย่างสวยงาม จะลองให้อาหารนกแก้ว

หรือจะเพลิดเพลินกับการชมนกแก้ว
มาคอว์ นกแก้วไฮยาซิน หงส์ แพะ แกะ
กวาง และสัตว์อีกหลายชนิด พร้อมชม
กระบวนการเพาะเลี้ยงลูกนก อยากรอน
ฟังเสียงนกจับขานก็มีที่พักระดับ
มาตรฐานไว้บริการ เปิดตั้งแต่
09.30-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์
เพิ่มเวลาให้ถึง 18.00 น.
สอบถามโทร. 08-0587-1911,
08-1868-1174 หรือเข้าไปดูที่
เฟซบุ๊ก: Suanpalmfarmnok และ
www.suanpalmfarmnok.com

แนวรัศมีศิลปะแนะนำไปเยี่ยมเยือน

รหัสข่าว: C-230624004000 (24 มิ.ย. 66/02:03)

หน้า: 2/5

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/โลกหลากหลาย

วันที่: เสาร์ 24 มิถุนายน 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26917

Col.Inch: 235.88 Ad Value: 424,584

หัวข้อข่าว: 'คลองเขื่อน-บางกอบัว' วิถีชุมชนแห่งตะกั่วป่า-สมุทรปราการ

หน้า: 11 (เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,273,752

ศิลปิน: สีสี่



คลองเขื่อน เขมรบ้านบางกอบัว



สวนป่าส้มฟ้ารมนา



“กุ่มวิมานดิน” สถานที่ที่เกิดจากแนวคิดและแรงบันดาลใจของเจ้าของที่ต้องการพัฒนาผืนดินให้มีคุณค่าด้วยงานศิลป์และดินเผา มาสู่ศูนย์เรียนรู้การปั้นดินที่เสกสรรค์ชิ้นงานได้ไม่ซ้ำใครท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบร่มรื่นไม่เคยทำมาก่อนไม่ต้องกังวลเพราะกิจกรรมเวิร์กช็อปที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ รับรองว่าได้ผลงานชิ้นเดียวในโลกกลับบ้านไปด้วยแน่นอน แนะนำให้ฝากชิ้นงานไว้เพื่อนำไปเผาให้เสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ทางกุ่มวิมานดินจะนำส่งตามไปให้ถึงบ้าน ใครไม่ถนัดปั้นแต่อยากช้อปปิ้งมากกว่าก็มีของที่ระลึกไว้ให้เลือกซื้อด้วย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. สอบถามโทร.08-7825-1338 หรือดูที่เฟซบุ๊ก:koomwimarndin และ www.koomwimarndin.com

สวนส้มฟ้ารมนา ทุ่มทุนสร้างสวนส้มฟ้ารมนา 39 เมตร พระหัตถ์

ทั้งสี่ถือกล้วย

อ้อย มะม่วง

ขนุน ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน

ข้ามไปเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างจังหวัดสมุทรปราการ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ ที่คอยผลิตออกซิเจนด้วยพื้นที่สีเขียวซึ่งยังคงหนาแน่นอย่างกุ่มบางกะเจ้า ท่ามกลางสวนผลไม้และคลองย่อยที่พาดเลาะไปทั่วพื้นที่ แม้วันนี้จะหลงเหลือไม่ถึง 36 สายแบบเมื่อครั้งอดีต เพราะเมื่อถนนเข้ามาแทนที่การสัญจรทางเรือ คลองซอยเล็ก ๆ หลายแห่งจึงเหลือแต่เพียงชื่อ แต่ไม่ใช่สำหรับ “ชุมชนบ้านบางกอบัว” ที่ยังคงมี



สายน้ำเล็ก ๆ อย่างคลองแพ้อยู่คู่กับชุมชน ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่เพียงแคให้คงอยู่ แต่ยังมี การดูแลใส่ใจจากผู้คนในชุมชนด้วย ทำให้เกิดจากสองข้างฝั่งยังคงทำหน้าที่ยึดเกาะ ดินไม่ให้ดินพังทลาย เป็นแนวกันชนสำหรับ

ขณะที่ไหลมาตามน้ำจากที่อื่น ๆ เพื่อจะออกไปยังประตูระบายน้ำ ที่อยู่เลยไปริมฝั่งเจ้าพระยา มีสมาชิกคอยดักเก็บและคอยช่วยกัน โยกออกเพื่อนำไปจัดการให้ถูกต้องต่อไป

นั่นไม่เพียงทำให้คลองแพ้อยู่คู่กับชุมชนแต่ยังกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนมากมายต้องจับจองเพื่อมานั่งเรือแจว พร้อมฟังเพลงเห่เรือขับกล่อมจากฝีพาย ซึ่งนี่คือไฮไลต์และเป็น ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ บางกอบัว พื้นที่ที่เคย มีกอบัวขึ้นอยู่ตามหนองน้ำจำนวนมากจนกลายเป็นที่มาของชื่อ โดยนอกจากการนั่งเรือแล้วยังมีกิจกรรมอย่างการหัดทำ ลูกประคบสมุนไพรสด หรือสปาเท้าน้ำสมุนไพร มีเรียวยางหน้อย ก็เข้าจักรยานปั่นลัดเลาะไปตามเส้นทางสีเขียว แวะกราบ หลวงปู่เหมือน พระอริยสงฆ์แห่งบางกอบัวที่วัดบางกอบัว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านคลองบน เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ผ่านของสะสมโบราณ เดิมพลัง กับเมนูงานเด็กของชาวบางกอบัว “แกงกรูบ มะพร้าวกึ่งสด” สนุกกับการลงมือออกแบบ มีคัลลายผ้า ทำผ้ามัดย้อม D.I.Y. จากสั วัฒนธรรมพื้นเดียวในโลก

หากมีเวลาแนะนำให้นำมานอนพัก สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่น ที่มีไฮมอสเตย์ ให้เลือกพักได้หลากหลาย แล้วตอนเช้า ก็ออกไปพิกัดแลนด์เฟิร์มที่ “สวนสาธารณะ และสวนพฤกษชาติกรีนกรเอ็นซ์” ที่จักรยานลัดเลาะสวนท่ามกลางป่า ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่สลับกับ สวนพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชาวบ้าน เนื้อที่ กว่า 200 ไร่ของที่นี่จึงเป็นแหล่งอาหาร ชั้นดีของสัตว์นานาชนิด ผ่อนคลายกับสายน้ำในสระใหญ่ เดินเล่นไปบนสะพานไม้ ชมเรือนเพาะชำ และขึ้นไปบน หอดูนกที่สามารถส่องนกและมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ สุดสายตา เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 05.00-19.00 น. สอบถามโทร. 0-2461-0972

สายซ้อปต้องมาช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อจะได้ไม่พลาด กับ “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลผลิต ชุมชนกว่า 100 ร้าน ตลอดซุ้มทางเดินกว่า 2 กิโลเมตร จะพบกับ อาหารพื้นเมืองหลากหลาย ทั้งปลาจับหลัก ขนมไทยโบราณ น้ำตาลมะพร้าว น้ำพริกเสียด ก้วยเตี่ยวเรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็น น้ำสมุนไพร รัญพืชประคบ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงต้นไม้ดอกไม้มานานพันธุ์ส่งตรง จากสวนเกษตร และพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจากไร่บ้าน ในราคาช้อปเมฆา เกมด้านหลังตลาดยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ในโครงการสวนกลางมหานคร ที่พร้อมมอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในกิ่งบางกะเจ้า และมีกิจกรรมท่องเที่ยวชมธรรมชาติให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบางน้ำผึ้งด้วย สอบถาม โทร. 0-2461-3254

คนชอบกิจกรรมที่บางน้ำผึ้งยังมีเวิร์กช็อปอย่างการทำรูปหอมของ "วิสาหกิจชุมชนบ้านรูปหอมสมุนไพร" ให้ได้ลองฝีมือด้วย สมุนไพรผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ซึ่งมีคุณสมบัติได้ดียิ่งเยี่ยมมาจากสมุนไพรอบแห้ง อาทิ ขมิ้นชัน มะกรูด อบเชย แล้วยังมีเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมอีกอย่าง เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. ดูเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก : บ้านรูปหอมสมุนไพร หรือโทร. 08-6569-1650, 0-2815-0729

หากหลงใหลถูกประคบสมุนไพร แนะนำให้ไปที่ "วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ" จากถูกประคบสมุนไพรแบบเดิม ๆ พัฒนาสู่รัฐพืช ถูกประคบพุดสุช ผลิตภัณฑ์ทางเลือก สำหรับผู้รักสุขภาพที่มอบความคงทนและสะดวกในการใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นลูกประคบสำหรับคอ หน้าท้อง ไหล่ สะบัก และหลัง ใช้กดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายให้หายปวดเมื่อย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รู้สึกสบายตัวจากความร้อนของรัฐพืชนานาชนิด มีทั้งแบบมาเรียนรู้การทำรัฐพืชถูกประคบและสอนนวด

สำหรับผู้ที่สนใจ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ พบกันได้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เวลา 08.00-16.00 น. ดูเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก : ลูกประคบสมุนไพร ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง หรือโทร. 08-4009-2268

ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มาเรียนรู้วิถีชุมชน ฟังเรื่องเล่าความพยายามในการปกป้องดูแลพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองที่ขยายตัวมาใกล้

มากขึ้นเรื่อย ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการมาเยี่ยมชม

สอบถามเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) โทร. 0-3851-4009 และเฟซบุ๊ก : ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา : TAT Chachoengsao



ขอบคุณรูปภาพจาก ชุมชนบางกอบัว และ อบต.คลองเขื่อน

เกษตรกร อ.นาโยง เปิดสวนทุเรียนภูเขาไฟ ปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานจาก สวนป่าสายหยุด ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง นางสายหยุด จันทร์สว่าง อายุ 60 ปี เจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟ กว่า 350 ต้น บนเนื้อที่ 15 ไร่ กำลังเร่งตัดทุเรียนภูเขาไฟมีดแรกส่งขายลูกค้าที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งปีนี้ทุเรียนภูเขาไฟให้ผลผลิตประมาณ 100 ตัน หรือประมาณ 15,000 ลูก น้ำหนักรวมกันกว่า 5,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 200 บาท สร้างรายได้เกือบ 10,000 บาทต่อวัน หรือกว่า 1 ล้านบาทต่อปี และปีนี้ทุเรียนภูเขาไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ของป่าสายหยุด ให้ผลผลิตเป็นปีที่ 2 แต่เพิ่งเปิดขายเป็นปีแรก เนื่องจากปีที่แล้วผลผลิตยังมีน้อย ทำให้ลูกค้าที่ติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แห่สั่งจองกันข้ามปี เพราะเป็นทุเรียนภูเขาไฟปลอดภัยเปลือกบาง เนื้อเยื่อ เมล็ดเล็กลิ้นกลิ้นน้อย หอมละมุน ไม่หวานจัด แม้จะตัดที่ความแก่ 90% สีเหลืองสวย และมีความมันมากกว่าหมอนทองทั่วไป ซึ่งเกษตรกรทำให้องค์ความสดใหม่ ปลอดภัย และหอมหวานอร่อยกว่า ด้วยการผ่าให้

ชิมฟรี ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ พร้อมให้ลูกค้าเดินทางไปเลือกเองถึงสวนว่าจะเอาลูกไหน เนื้อกรอบ นุ่ม สุก หอมเกรดไหน และรับเคลมให้ทุกลูกหากมีปัญหาเน่าเสีย ทำให้ลูกค้ามีการบอกต่อแบบปากต่อปาก และเดินทางไปเลือกซื้อถึงสวนกันอย่างคึกคัก แม้จะตัดขายได้เพียง 2 วันก็ตาม สำหรับทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟของป่าสายหยุด แต่ละต้นให้ลูกดกไม่ต่ำกว่า 50-70 กิโลกรัม ซึ่งแต่ละลูกจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 3-7 กิโลกรัม บางลูกหนักถึง 10 กิโลกรัม ทำให้มีราคาขายลูกละ 600-2,000 บาท สร้างรายได้ให้อย่างงดงามและหากทุเรียนภูเขาไฟอีก 250 ต้นที่เหลือ ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว ส่วนเกษตรกรรายใดสนใจอยากปลูกทุเรียนภูเขาไฟตามศาสตร์พระราชาก็สามารถในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ยุ่งยาก ชับซ้อน สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทุกวัน หรือทางเฟซบุ๊ก สวนป่าสายหยุด และที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-4763349